
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 4  ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2566 

วันท่ี 19  ธันวาคม 2566 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

********************** 

 

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสนั่น            คงวารี    ประธานสภา อบต. สนั่น       คงวารี  
2 นายเกียรติรัตน     แตงอุไร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 เกียรติรัตน   แตงอุไร  
3 นายปราโมทย      ประทุมมา สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 2 ปราโมทย   ประทุมมา  
4 นางภิรมณ           อวมสอาด สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 ภิรมณ      อวมสอาด  
5 นางสาวรัฐรวี       หลักเพ็ชร สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 4 รัฐรวี        หลักเพ็ชร  
6 นายชัยวัฒน        ฟุงสวาท สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 7 ชัยวัฒน    ฟุงสวาท  
7 นายไวยวุฒิ         หาญคุณากุล เลขานุกาสภา อบต. ไวยวุฒิ      หาญคุณากุล  

รายชื่อผูไมมาประชุม 

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางขวัญศิร ิ      ณ นคร รองประธานสภาฯ   
2 นายสุรพงษ       อวมสอาด สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 5   

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลำดับท่ี ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายชาตรี         อวมสอาด นายกองคการบริหารสวนตำบล ชาตรี       อวมสอาด  
2 นายสิทธิ          เพชรนิล รองนายก อบต. สิทธิ        เพชรนิล  
3 นายภพพสิษฐ    อำพรเวช รองนายก อบต. ภพพสิษฐ   อำพรเวช  
4 นายชัยยุทธ     สุขมีกลิ่น เลขานุการนายก อบต. ชัยยุทธ     สุขมีกลิ่น  
5 พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร รองปลัด อบต.นาเกลือ ปริญญา   จันทรขจร  
6 นางสาวชลทิชา    นาคสุข หัวหนาสำนักปลัด ชลทิชา     นาคสุข  
7 นางสาวอัชราภรณ  สันติวิทยารมณ ผูอำนวยการกองคลัง อัชราภรณ  สันติวิทยารมณ  
8 นายภูมิพิพัฒน    ไชยภูมิ ผูอำนวยการกองชาง ภูมิพิพัฒน   ไชยภูมิ  
9 นายอาทิตย         ประเสริฐ ผูอำนวยการกองสวัสดิการฯ อาทิตย       ประเสริฐ  

10 นางสาวนลินรัตน   เหนือโท ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ นลินรัตน   เหนือโท  
11 นางสาวนิติรัตน       มวงสาว นักจัดการงานท่ัวไป นิติรัตน        มวงสาว  
12 นางสาวสุภลักษณ     ปดตานัง นักวิเคราะหนโยบายและแผน สุภลักษณ     ปดตานัง  
13 นายสิทธิชยั         พับบรรจง ผช.นักวิเคราะหฯ สิทธิชัย        พับบรรจง  
14 นางสาวสิริภาภรณ  คำสุวรรณ ผช.นักประชาสัมพันธ สิริภาภรณ    คำสุวรรณ  
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

นายไวยวุฒิ  หาญคุณากุล  -บัดนี้ไดถึงเวลาท่ีประธานสภาฯ นัดหมาย การประชุมสภาองคการบริหาร  

เลขานุการสภา   สวนตำบลนาเกลือ สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2566  

ในวันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2566  กระผมนายไวยวุฒิ  หาญคุณากุล  

ปลัดองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ในฐานะเลขานุการสภาองคการ 

บริหารสวนตำบลนาเกลือ ตลอดจนผูชวยฝายเลขา ไดตรวจสอบแลว  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ไดเดินทางเขามารวมประชุม  

ในครั้งนี้เกินก่ึงหนึ่ง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับประชุมสภา  

ขององคกรปกครองทองถ่ิน บัดนี้ไดถึงเวลาตามกำหนดนัดหมายแลว ขออนุญาต 

กราบเรียนเชิญทานประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ทานสนั่น คงวารี 

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดการประชุมสภาฯ ในลำดับตอไป  

กราบเรียนเชิญครับ 

นายสนั่น  คงวารี   - เรียนสมาชิกสภา อบต.นาเกลือ คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

ประธานสภาฯ   เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว ผมขอเปดการประชุมสภา อบต.นาเกลือ สมัยสามัญ  

สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจำป พ.ศ. 2566  วันอังคารท่ี 19 ธันวาคม  2566 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

    -ไมมี-   
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (สมัยวิสามัญ) สมัยท่ี  1 ครั้งท่ี 1 ประจำป 2566 

 เม่ือวันท่ี  21 กันยายน 2566 

นายสนั่น คงวารี   -การรับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำป 2566  เม่ือ 

ประธานสภาฯ   วันท่ี  21 กันยายน 2566  ขอใหท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม วามี 

    ขอผิดพลาดหรือตองการแกไขคำพูดตรงไหนบาง ถามีกรุณาแจงตอท่ีประชุมไดครับ 

ท่ีประชุม -ไมมี- 

นายสนั่น  คงวารี -หากไมมีสมาชิกทานใดทักทวงหรือขอแกไข จึงขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการ 

ประธานสภาฯ ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจำป 2566  เม่ือวันท่ี  21 กันยายน 

2566 ขอเชิญยกมือครับ 

มติท่ีประชุม   รับรอง              5           เสียง 

ไมรับรอง            -           เสียง 
งดออกเสียง         1          เสียง    (ประธานสภาฯ) 

 

 

 

 

ระเบียบวาระ/... 



-3- 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กระทูถามท่ัวไปและกระทูถามดวน 

     -ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  เสนอเพ่ือทราบ 

    4.1  เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนประจำป พ.ศ. 2566 

นายสนั่น  คงวารี   - ดวยนายก อบต.นาเกลือ ไดเสนอญัตติเรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน 

ประธานสภาฯ   พัฒนาประจำป 2566 ขอเชิญทานนายก แถลงตอสภา  ขอเชิญครับ 

นายชาตรี  อวมสอาด  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ และผูเขารวมประชุมทุกทาน 

นายก อบต.นาเกลือ  ผมนายชาตรี อวมสอาด นายก อบต.นาเกลือ  ไดรับผลการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาประจำป 2566 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ จากการติดตามและประเมินผลท่ีผมไดกลาวมานี้ เรา

มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของเราท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร ประกอบไปดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสงเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการทองเท่ียว 

4. ยุทธศาสตรดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

5. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

และ  6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

และเรานำไปดำเนินการในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 ประกอบดวย        

6 ยุทธศาสตร ครบถวน และนำไปดำเนินการไปแลวในปงบประมาณรายจายประจำป 

2566 จำนวน 107 โครงการ รายละเอียดดังกลาวในการติดตามและประเมินผล ผม

ขอเรียนเชิญทานประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไดชี้แจงตอไปครับ 

นายชัยวัฒน  ฟุงสวาท  เรียน ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ส.อบต. นายก อบต.นาเกลือ  

ประธานคณะกรรมการฯ รองนายก อบต.นาเกลือ ผูอำนวยการกองทุกกองและผูเขารวมประชุมทุกทาน  

กระผม  นายชัยวัฒน  ฟุงสวาท  ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ขอรายงานการติดตามและประเมินผล

และขอเสนอแนะท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลประจำป  

พ.ศ.2566 เพ่ือใหท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือไดทราบ ดังนี้ 

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.256๖-25๗๐) เฉพาะในป 256๖  

ท้ังหมด 107 โครงการ งบประมาณ 53,165,643.00 บาท ไดมีการลงนามสญัญา

และเบิกจาย จำนวน 94 โครงการ งบประมาณ 45,054,243.00 บาท คิดเปนรอย

ละ 87.85 โดยแยกเปนแตละยุทธศาสตรไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร/... 
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1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสงเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐาน จำนวนโครงการตาม

แผน ท้ังหมด 51 โครงการ ไดมีการลงนามสัญญาและเบิกจายท้ังหมด 33 

โครงการ คิดเปนรอยละ 64.7% 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชน     

   จำนวนโครงการตามแผน ท้ังหมด 48 โครงการ ไดมีการลงนามสัญญาและเบิกจาย 

   ท้ังหมด 48 โครงการ คิดเปนรอยละ 100% 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรมและภาคการ 

ทองเท่ียว  

จำนวนโครงการตามแผน ท้ังหมด 1 โครงการ ดำเนินโครงการ 1 โครงการ  

คิดเปนรอยละ 100% 

4. ยุทธศาสตรดานการจัดการส่ิงแวดลอม 

    จำนวนโครงการตามแผน  ท้ังหมด 2 โครงการ นำมาจัดทำเปนงบประมาณ  

    2 โครงการ  ไดมีการลงนามสัญญาและเบิกจายท้ังหมด 2 โครงการ 

     คิดเปนรอยละ 100% 

5. ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  

    จำนวนโครงการตามแผน ท้ังหมด 1 โครงการ นำมาจัดทำเปนงบประมาณ 1     

     โครงการ  คิดเปนรอยละ 100% 

6.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร   

             จำนวนโครงการตามแผน  ท้ังหมด 14 โครงการ นำมาจัดทำเปนงบประมาณ 

      และเบิกจาย จำนวน 9 คิดเปนรอยละ 64% 

      และตามท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน  

      ตำบลนาเกลือ  ไดดำเนินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความ 

      สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน สรุปไดดังนี้ 

- สรปุคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร คะแนนท่ีได 91.54 คะแนน คิดเปน 

  รอยละ 91.54  ของคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

- สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน คะแนนท่ีได  

  87.85 คะแนน คิดเปนรอยละ 87.85  ของคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล 

ดังนี้ 

๑. ควรเรงดำเนินการโครงการใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวในแผนการ
ดำเนินงานเพ่ือใหการดำเนินการโครงการขององคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ
บรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดเอาไวในแผนพัฒนา และเพ่ือใหงายตอการติดตาม
และประเมินผลโครงการ  

 
การจัดกิจกรรม/... 
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๒. การจัดกิจกรรม ควรจัดกิจกรรมบูรณาการรวมกันไดหลายๆ กอง  
เพ่ือสรางการมีสวนรวมและลดภาระคาใชจาย ลดภาระงานของผูปฏิบัติงานและ
ประชาชนจะไดสนใจในกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

๓. แตละโครงการผูรับผิดชอบโครงการตองทำแบบประเมินความพึงพอใจของ
โครงการทุกครั้ง เพ่ือท่ีจะนำขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรม
ใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน 

๔. แตละกองควรแจงคณะกรรมการทราบต้ังแตเริ่มดำเนินโครงการ เม่ือดำเนิน
โครงการแลวเสร็จตองทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการใหคณะกรรมการทราบ
ทุกโครงการ และควรรายงานผลโครงการใหคณะกรรมการทราบหลังจากดำเนิน
โครงการเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน เพ่ือคณะกรรมการจะไดนำขอมูลมาวิเคราะหใน
การติดตามประมวลผลโครงการตอไป 

      ๕. ควรดำเนินโครงการท่ีเปนในดานของนวัตกรรม เพ่ือใหเขากับยุคของ Thailand ๔.๐ 
 
นายสนั่น คงวารี    -จากท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดรายการการติดตามและ 
ประธานสภาฯ    ประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปงบประมาณ 2566 สมาชิกทานใด 
      จะมีการตั้ง ขอเสนอแนะจากขอสังเกตตาง ๆ วาการดำเนินการมาในป 
      งบประมาณ 2566 มันสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร มันเปนไปตามแผนพัฒนา 
      ทองถ่ิน เปนไปตามนโยบายของรัฐบาล เปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดของเรา 
      หรือไมอยางไร ขอเชิญตั้งขอสังเกตเก่ียวกับเรื่องติดตามและประเมินผลแผน  
      ไมมีการลงความเห็นนะครับ  เปนการรับทราบของทาน ทานสามารถตั้งขอสังเกต 
      ตาง ๆได หลังจากท่ีทานเสนอแนะตั้งขอสังเกตแลว ผมจะไดใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
      ไดชี้แจงตอไป เชิญครับ 
นายชาตรี  อวมสอาด  -จากการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนและทานสมาชิกไดอภิปราย 
นายก อบต.นาเกลือ  และตั้ง ขอสังเกตไปนั้น ผมขอรับเอาขอสังเกตขอเสนอแนะ เพ่ือไปดำเนินการ 
      ปรับปรุงแกไขขอขอบคุณสมาชิกทุกทานท่ีไดใหขอเสนอและขอสังเกตตาง ๆ 
      เพราะวาเราตองการใหตำบลของเราพัฒนาไปไดดวยดีไมมีขอบกพรองผมจะรีบ 
      ดำเนินการแกไข ขอบคุณครับ  
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 

    5.1  เรื่อง ขอความเห็นชอบรับโอนถนน โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายวัดขุนสมุทรจีน หมูท่ี 1 ตำบลนาเกลือ 

นายสนั่น   คงวารี  -ตามท่ีนายก ไดเสนอญัตติขอความเห็นชอบ รับโอนถนน โครงการปรับปรุงถนน

ประธานสภาฯ   คอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดขุนสมุทรจีน หมูท่ี 1 ตำบลนาเกลือ ขอเชิญนายก ครับ 

 

 

 

นายชาตรี/... 
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นายชาตรี  อวมสอาด  -เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน กระผมนายชาตรี  

นายก อบต.   อวมสอาด นายกองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ขอเรียนใหทุกทานทราบ 

แขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ไดรับจัดสรรงบประมาณดำเนินการกอสรางในเขต

พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ  และไดดำเนินการแลวเสร็จแลวจำนวน 1 

โครงการ คือโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดขุนสมุทรจีน หมูท่ี 1 

ตำบลนาเกลือ  จึงขอโอนสินทรัพยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดขุนสมุทรจีน หมูท่ี 1 

ตำบลนาเกลือ ใหองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือเปนผูดูแลตอไป ในสวนของระเบียบ

กฎหมาย ขอใหทานปลัดชี้แจงครับ 

นายไวยวุฒิ  หาญคุณากุล เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิกสภาฯ ทานนายกฯ ทานรองนายกฯ ตลอดจน 

ปลัด อบต. ผูเขารวมประชุมทุกทาน ตามท่ีทานนายกองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ไดแจงตอท่ี

ประชุมสภาฯ แหงนี้แลววา แขวงทางหลวงจังหวัดสมุทรปราการ ไดรับจัดสรร

งบประมาณมา และมีหนังสือถึงองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ เพ่ือขอสงมอบถนน 

เม่ือวันท่ี  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เปนโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

สายวัดขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ กม.ท่ี 1+870 ถึง 

กม.ท่ี 2+670 ระยะทางท้ังสิ้น 0.800 กิโลเมตร ซ่ึงตามระเบียบในสวนท่ีเก่ียวของ 

การจะรับมอบโอนทรัพยสิน แลวมีการดูแล เปนอำนาจหนาท่ีของสภาองคการบริหาร

สวนตำบลนาเกลือ  ทานนายกองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ โดยทานนายกชาตรี    

เม่ือไดรับหนังสือจากกรมทางหลวง จึงไดเสนอญัตติเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน

ตำบลนาเกลือพิจารณาวาจะรับหรือไมรับ เพราะเนื่องจากตอนนี้เราไดลงไปดูแลว  

ถนนเสนนี้ ตั้งแตปากทาง จนถึง กม.ท่ีแจงไป ยังเปนลูกรังอยู ยังเปนหินคลุกอยู และ

จากท่ีทราบขอมูล มีประเด็นปญหาเก่ียวกับแนวเขตท่ีดิน กับเจาของท่ีดินเดิมกับทาง

หลวง  ซ่ึงหมดสัญญาการประกัน ประมาณป 2568 ทางหลวงก็คงแกไขปญหาอะไร

มากไมได จึงมอบใหองคกรปกครองทองถ่ินเปนผูดูแล ประเด็นนี้ ผมไดลงไปดูกับทาน

ประธานสภาฯแลว และทานรองนายกองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ คือทาน    

ภพพสิษฐ  อำพรเวช ตลอดจนฝายกองชาง ถนนเสนนี้เปนถนนคอนกรีตตั้งแตบาน

ผูใหญอาคม แตงอุไร ไปตลอดจนกอนถึงบานรองไก ยอนข้ึนมาประมาณ 800 เมตร 

ซ่ึงตรงนั้นยังเปนหินคลุกอยู และมีประเด็นขอพิพาทเรื่องแนวเขตท่ีดิน ซ่ึงเดิมถนนของ

ทางหลวงนาจะประมาณ 12 เมตร พรอมไหลทาง แตตอนนี้ยังไมสามารถสราง

คอนกรีตได ก็หมายถึงจากทางเขาเขาไป จะเปนคอนกรีต และพอถึงจุดตรงนี้จะเปน  

หินคลุกข้ึนไป  แลวขามสะพานไปถึงขุนสมุทรจีน ก็จะเปนคอนกรีต หมายความทาง

หลวงจะมอบใหองคกรปกครองทองถ่ิน  แตองคกรปกครองทองถ่ินจะรับไดก็ตอเม่ือ

สภาเห็นชอบ เพราะพันธะผูกพันการรับโอนทรัพยสิน เปนอำนาจหนาท่ีของสภาฯ ใน

การพิจารณาใหความเห็นชอบ และอำนาจตอไปเปนอำนาจของผูบริหารในการ 

 

ซอมแซม/... 



-7- 

 

ซอมแซม หรือการบำรุงดูแลรักษา  ซ่ึงประเด็นนี้ความเห็นในสวนตัวผม  ในฐานะเลขาฯ

ก็ตองนำเขาสูการประชุมสภาฯ เพ่ือใหสภาพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบ 

เพ่ือเราจะไดแจงหนังสือไปยังทางหลวงตอไป กราบเรียนใหทราบเบื้องตนตามนี้ครับ 

นายสนั่น  คงวารี มีสมาชิกทานใดจะอภิปราย เชิญครับ เพราะตอนนี้ถนนยังเปนลูกรังอยู และแจงวาเปน 

ประธานสภาฯ คอนกรีตเสริมเหล็ก  แตเราลงไปดูพ้ืนท่ีจริงแลวมันไมใช และไมบอกเราวามีกรณีพิพาท

ดวย  

นายชาตรี  อวมสอาด เรียนทานประธานฯ ทานเลขาฯ ผมอยากทราบวาถนนชวงนี้ เปนชวงตรงไหนครับ 

นายก อบต.  

นายเกียรติรัตน แตงอุไร เปนชวงจากขามสะพานบานรองไก ไปถึงสะพานวัดขุนสมุทรจีน แตพอขามจากสะพาน   

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 ขุนสมุทรจีนไป ไมมีปญหา เปนทอนท่ี 2 ของเขตเรา คือทอนแรกจากบานผม เปน

คอนกรีตหมด สวนทอนท่ี 2 จากสะพานวัดขุนสมุทรจีนข้ึนมา 800 เมตร เปนลูกรัง 

แตพอขามสะพานขุนสมุทรจีนไปจะเปนคอนกรีต  มันมีปญหาเพราะท่ีขางเคียงเคาขาย

หนาดิน ทำใหดินสไลด ผมวาถาจะรับเราคงตองซอมอีกเยอะ รอใหเคาเปนคอนกรีตให

เรียบรอยกอนดีกวา  

นางภิรมณ  อวมสอาด สงสัยเพราะวายังไมไดเห็น ชวงท่ีทำ อันนี้เปนของนาเกลือหมดเลยใชหรือไม 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 3 

นายเกียรติรัตน  แตงอุไร ถนนเสนนี้ไปถึงวัดขุนสมุทรจีน อยูในเขตนาเกลือ ปากทางเปนของแหลมฟาผา 

สมาชิกสภาฯ หมูท่ี 1 พอเขาไปไดหนอยก็จะเปนของนาเกลือไปถึงวัดขุนสมุทรจีน  

นายไวยวุฒิ  หาญคุณากุล นาจะเปนโคงตรงคาเฟ ของรองไก เขาอนามัย แลวตรงไปเขาวัดขุนสมุทรจีน  

เลขานุการสภาฯ เริ่มจากตรง กม.ท่ี 1-870 นาจะเปนลูกรัง 

นายสนั่น  คงวารี   -ถาไมมีทานใดอภิปรายแลวขอมติท่ีประชุมวาเห็นชอบ รับมอบถนนโครงการนี้หรือไม 

ประธานสภาฯ   เห็นชอบโปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ...............-................เสียง 

    ไมเห็นชอบ............5..............เสียง 

    งดออกเสียง..........1...............เสียง (ประธานสภาฯ) 

นายชาตรี  อวมสอาด  ทานปลัดครับ ตอไป ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเวลาลงพ้ืนท่ีควรถายรูปมาใหสมาชิกดู

นายก อบต.   เพราะสมาชิกบางทานยังไมรูเลย ควรมีรูปถายแนบมาใหดูหนอย  
 

5.2  เรื่อง  พิจารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  

       2/2566 

นายสนั่น  คงวารี   - ดวยนายก อบต.นาเกลือไดเสนอญัตติตอประธานสภาฯเพ่ือขอบรรจุเปนระเบียบ 

ประธานสภาฯ   วาระในการประชุมสภาครั้งนี้ โดยจะตองใหสภา อบต.นาเกลือ ใหความเห็นชอบ 

    ขอเชิญทานนายกฯ ชี้แจงรายละเอียดประกอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 –  

    2570) เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2566  ตอสภา อบต.นาเกลือ ตามระเบียบฯ ครับ 
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นายชาตรี  อวมสอาด  - เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ทานเลขานุการสภาฯ และผูเขารวม 

นายก อบต. ประชุมสภา อบต.นาเกลือ ทุกทาน กระผมนายชาตรี  อวมสอาด นายก อบต.  นาเกลือ  

ขอชี้แจงรายละเอียดประกอบ แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติม       

ครั้งท่ี 2/2566 ตอสภา อบต.นาเกลือ ดังตอไปนี้    

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561   ขอ ๒๒  

 เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนา

ทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบ

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  

เพ่ือใหการเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเปนไปตามแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ขององคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ จึงตองดำเนินการ

เพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งท่ี 2/2566 นี้ข้ึน เพ่ือใชเปน

กรอบในการจัดทำงบประมาณตอไป  รายละเอียด ขอใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของชี้แจงดวย 

นางสาวสุภลักษณ  ปดตานัง -กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานนายก ทานรองนายก ทานสมาชิกและหัวหนาสวน

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ราชการทุกทาน การเพ่ิมเติมแผนครั้งนี้เปนครั้งท่ี 2 ประจำป 2566 ซ่ึงตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561   ขอ ๒๒  

 เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนา

ทองถ่ินดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช พรอมท้ังปดประกาศใหประชาชนทราบ

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินประกาศใช  

เพ่ือใหการเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพเปนไปตามแผนพัฒนา 

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) จึงตองเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน ในครั้งนี้ เพ่ือใชเปน

กรอบในการจัดทำงบประมาณ ตอไป รายละเอียด ตามท่ีไดแจกใหทานสมาชิกได

รับทราบแลว 

การเพ่ิมเติมแผนครั้งนี้ประกอบไปดวย 2 สวน คือบัญชีสรุปโครงการพัฒนา และบัญชี

โครงการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบไปดวย ผ.02  บัญชีโครงการเกินศักยภาพ ผ.02/1 

และบัญชีครุภัณฑ ตามแบบ ผ.03 ซ่ึงการเพ่ิมเติมในครั้งนี้  

-ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาสงเสริมระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ป 2567 จำนวน 61 

โครงการ ป 2568 จำนวน 7 โครงการ ป 2569 จำนวน 19 โครงการ ป 2570 

จำนวน 2 โครงการ รวมท้ังสิ้น 5 ป 89 โครงการ 

-ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานกาพัฒนาคุณภาพชีวิต ป 2567 จำนวน 1 โครงการ ป 2568 

จำนวน 1 โครงการ ป 2569 จำนวน 1 โครงการ ป 2570 จำนวน 1 โครงการ รวม

ท้ังสิ้น 5 ป 4 โครงการ 

ยุทธศาสตร/... 
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-ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการจัดการสิ่งแวดลอม ป 2567 จำนวน 1 โครงการ ป 2568 

จำนวน 1 โครงการ ป 2569 จำนวน 1 โครงการ ป 2570 จำนวน 1 โครงการ รวม

ท้ังสิ้น 4 ป  4 โครงการ 

-ยุทธศาสตรท่ี 6 แผนงานดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร ป 2567 จำนวน 2 

โครงการ 

รวมท้ังหมด 4 ยุทธศาสตร ป 2567 65 โครงการ ป2568 9 โครงการ ป2569 21 

โครงการ ป 2570 4 โครงการ รวม 5 ป 97 โครงการ  

รายละเอียดโครงการๆปรากฎตามเอกสารท่ีทุกทานไดรับไปแลว 

นายสนั่น  คงวารี   -ตามท่ีเจาหนาท่ีไดชี้แจงรายละเอียดราง แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566-2570) 

ประธานสภาฯ เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/2566 ไปแลวนั้น มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถาม

เพ่ิมเติมหรือไม ถามี เชิญครับ  

นายสนั่น  คงวารี -มีทานใดจะอภิปรายอีกหรือไม ครับ ถาไมมี 

ประธานสภาฯ   ตอไปเปนการขอลงมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

                       (พ.ศ.2566-2570)  เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 2/๒๕๖6 โปรดยกมือ  
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ                5             เสียง 

    ไมเห็นชอบ               -            เสียง 

    งดออกเสียง             1            เสียง (ประธานสภาฯ) 
 

5.3  เรื่อง  พิจารณา แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เปล่ียนแปลง   

ครั้งท่ี 4/2566 

นายสนั่น  คงวารี   -ดวยนายก อบต.นาเกลือไดเสนอญัตติตอประธานสภาฯ เพ่ือขอบรรจุเปนระเบียบ 

ประธานสภาฯ   วาระในการประชุมสภาฯครั้งนี้ โดยจะตองใหสภา อบต.นาเกลือ ใหความเห็นชอบ 

ขอเชิญทานนายกชี้แจงรายละเอียด ประกอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

เปลี่ยนแปลง  ครั้งท่ี 4/2566 ตอสภา อบต.นาเกลือ ตามระเบียบฯ  

ขอเชิญทานนายก ชี้แจงครับ 

นายชาตรี  อวมสอาด - เรียนทานประธานสภาฯ  ทานรองประธานสภา ทานสมาชิกสภาฯ ทาน 

นายก อบต.นาเกลือ  เลขานุการสภา และผูเขารวมประชุมทุกทาน    ผมนายชาตรี  อวมสอาด 

นายก อบต.นาเกลือ ขอชี้แจงรายละเอียดประกอบ แผนพัฒนาทองถ่ิน                

(พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 4/2566 ตอสภา อบต.นาเกลือ          

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง     

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 “ขอ 22/1 

รายละเอียดเชิญนักวิเคราะหฯ เปนผูชี้แจง 

 

นางสาวสุภลักษณ/... 
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นางสาวสุภลักษณ ปดตานัง  -กราบเรียนทานประธานสภาฯ ทานนายก ทานรองนายก ทานสมาชิกและหัวหนา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน สวนราชการทุกทาน สำหรับการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาทองถ่ิน เปนครั้งท่ี 4  

ประจำป 2566 ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนา  

พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2561 “ขอ 22/1 กำหนดวาการ 

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหเปนอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

สำหรับองคการบริหารสวนตำบล ใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเปลี่ยนแปลง  

ใหสภาองคการบริหารสวนตำบลพิจารณา ตามมาตรา 46 แหง พรบ.สภาตำบลและ 

องคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 ดวย เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีเปลี่ยนแปลง 

ไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหผูบริหารทองถ่ิน ประกาศใช  

พรอมท้ังปดประกาศประชาชนทราบโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันท่ี 

ผูบริหารทองถ่ินประกาศใช เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาว เปนอยางถูกตอง และเปนไป 

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2566-2570 จึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาครั้งท่ี 

ข้ึน เพ่ือเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณ และใชเปนประโยชนแกประชาชนในทองถ่ิน 

ตอไป  ซ่ึงรายละเอียดตามรางแผนพัฒนา เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 4 ท่ีไดแจกใหกับทุกทาน 

ไปแลวนะคะ 

นายสนั่น  คงวารี   -ตามท่ีผช. นักวิเคราะหฯ ไดชี้แจงรายละเอียดประกอบแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 

ประธานสภาฯ   2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/2566 ไปใหทราบแลว  มีสมาชิกสภาฯ  

ทานใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ถามี เชิญครับ 

นายสนั่น  คงวารี มีทานจะอภิปรายอีกหรือไมครับ ถาไมมีทานใดอภิปราย ข้ันตอนตอไป 

ประธานสภาฯ   -เปนการขอลงมติ สมาชิกทานใดเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน 

                       (พ.ศ.2566-2570)  เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2/๒๕๖56 โปรดยกมือ   

มติท่ีประชุม   เห็นชอบ             5           เสียง 

    ไมเห็นชอบ         -              เสียง 

    งดออกเสียง        1             เสียง (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

นายสนั่น  คงวารี   -สมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทานใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ถามีเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร -กราบเรียนทานประธานและทานสมาชิกทุกทาน ทานผูบริหาร ทานปลัดองคการ    

รองปลัด    บริหารสวนตำบลนาเกลือและผูเขารวมประชุมทุกทาน ผมพันจาเอกปริญญา   

จันทรขจร รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ตามท่ีไดรับมอบหมายใหดูแล 

กองชาง มีขอหารือ ขอความคิดเห็น ซักซอมทำความเขาใจ ตอทานสมาชิกสภา ใน

ฐานะเจาของพ้ืนท่ี ท่ีเสนอโครงการกอสราง  

 

ดวยมีขอ/... 
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ดวยมีขอรองเรียน ขอสอบถาม คำขอรอง กระท่ังคำดาวา จากประชาชน ท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการกอสรางสะพานทางเดินเทา ค.ส.ล. กรณีท่ีมีการกอสรางหรือ

ซอมแซม สะพานทางเดินเทาสายเมนหลัก ซ่ึงจะมีการยกระดับใหสูงข้ึนกวาสะพานเดิม 

ทำใหซอยแยกท่ีเขาบานประชาชนทุกหลังคาเรือนไดรับความเดือดรอน เนื่องจาก

สะพานเมนท่ีกอสรางใหมจะสูงกวาสะพานทางแยกเขาบาน โดย อบต. มิไดทำทางลาด

ข้ึนลงโดยทันทีท่ีมีการกอสรางยกระดับสะพานสายเมน โดยมีเหตุผลท่ีทางกองชางไมได

ทำดังนี้ 

1. เปนกรณีท่ีเห็นวาเปนการทำเขาบานหลังเดียว กลัวจะโดน สตง.ทักทวงเรื่องหลัก

ความคุมคาหรือเอ้ือประโยชนใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

2. ตามโครงการไมเคยกำหนดความสูงวาสูงเทาระดับเดิมหรือสูงกวาเดิม ตอน

ประชาคมก็ไมไดกำหนดไว ซ่ึงเม่ือผูรับจางเขาทำงานก็จะทำสูงกวาระดับเดิม ทำให

เกิดปญหาเรื่องทางแยกเชื่อมตอ 

ดังนั้นเพ่ือไมใหเกิดปญหาความเดือดรอนกับประชาชนในการกอสรางสะพาน

ทางเดินเทา สายเมนหลักในครั้งตอไป กระผมจึงใครขอหารือและขอความเห็นตอ

สภา ในการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน และเพ่ือให กองชาง ใชเปน

หลักการในการปฏิบัติดังนี้ 

    ในประเด็นท่ี 1 กรณีท่ีเห็นวาเปนการทำเขาบานหลังเดียว กลัวจะโดน สตง. ทักทวง 

ดวยเรื่องหลักความคุมคาหรือเอ้ือประโยชนใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ไมเปนประโยชน 

สาธารณะนั้น กระผม ไดสอบถามกับอาจารยเบญจวรรณ  ยินดียม อดีตผูอำนวยการ 

กลุมตรวจสอบ สำนักตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 12 จังหวัดเพชรบุรี ทานไดให

ความเห็นวา โดยในหลักการของการทำหนาท่ีของ อบต. คือ การกระทำกิจกรรมใดตอง

ทำใหบรรลุวัตถุประสงค ท่ีสำคัญคือตองไมทำใหประชาชนไดรับความเดือดรอน และใน

กรณีดังกลาวถาทำแลวประชาชนข้ึนลงไมไดหรือสัญจรลำบาก ก็เปนการทำให

ประชาชนไดรับความเดือนรอน และไมเก่ียวกับการเอ้ือประโยชนหรือความไมคุมคา 

เพราะเปนการทำแคทางลาดข้ึนลงและทำใหทุกทางแยก มิใชทำใหบางทางแยก ให

กำหนดไวในแบบตอนทำทางสายเมนได เปนรายละเอียดของรูปแบบรายการไวเลย 

เนื่องจากเปนขอเท็จจริงหรือขอจำกัดของพ้ืนท่ีตามธรรมชาติ และหากใหประชาชนทำ

เองอาจทำใหทางสายเมนหลักท่ี อบต.กอสรางไวเกิดความเสียหายได ดังนั้น กระผมจึง

นำเรียนมายังสภา เพ่ือขอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอความเห็น เพ่ือใหกองชาง

นำไปเปนหลักในการปฏิบัติไดตอไป 

ในกรณีผมไดหรือกับ ผอ.กองชาง แลว ผอ.กองชางบอกวาทำได เพราะวากรณีดังกลาว 

เราไมไดทำใหเขาท้ังเสน ไมไดทำใหบานเดียว แตเราทำใหทุกหลัง  ท่ีผาน เชน  

 

ท่ีไกลกังวล/... 
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ท่ีไกลกังวล กวาเราจะไปทำทางลาดข้ึนลงได ชาวบานก็ดา เพราะเคาเอารถมอเตอรไซค

เขาบานไมได  

นายสนั่น  คงวารี   -แจงทางกองชาง ใหดำเนินการทำทางแยกไวในแบบเลย อยาใหชาวบานเดือดรอน  

ประธานสภาฯ    ทำทางข้ึนทางลงดวย ไมใชวาทำทางสายเมนอยางเดียว แลวเขาข้ึนลงบานไมได เขาก็ 

มารองเรียน อยูดี 

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร -อีกประเด็น ในงานกอสราง ประเด็นท่ี 2 คือ เวลาเรากอสรางเมนหลัก เราไมเคยระบุ 

รองปลัด อบต.   เลยวา สูงกวาสะพานเดิมหรือสูงเทาสะพานเดิม ไมเคยกำหนด ก็เลยเรียนมายังทาน 

สมาชิก เจาของพ้ืนท่ีทุกทานดวย  

นายสนั่น  คงวารี   -ในการกอสราง จะตองกำหนด ความกวาง ความยาว ความสูง ดวย  

ประธานสภาฯ   ถาสูงเทาเดิมน้ำก็ทวมเหมือนเดิม 

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร -กรณีท่ีทานสมาชิกในฐานะเจาของพ้ืนท่ีเห็นวา การซอมแซมเสนทางเดิม ขอใหทาน 

รองปลัด อบต.   แจงกองชางใหทำสูงกวาเดิม และทำทางลาดดวย จะไดจบในคราวเดียว  

นายชาตรี  อวมสอาด  -ถาทำเทาเดิมก็ไมมีประโยชน อยางนอยตองสูงกวาเดิม 50 ซม. ถาสูงเทาเดิมสวนใหญ 

นายก อบต.   จะเปนลาดหนา 

พ.จ.อ.ปริญญา  จันทรขจร -มี 2 กรณี ถาทำเทาเดิมก็ไมตองทำทางลาด แตถาทำสูงกวาเดิมก็ใหทำทางลาดดวย 

รองปลัด อบต.   ทุกกรณี จะไดจบทีเดียว จะไดถือเปนแนวทางปฏิบัติ  กรณีท่ีทำสูงกวาเดิม ใหทำทาง 

ลาดในแบบดวยในคราวเดียวเลย 

ในประเด็นท่ีจะตองหารือ คือปจจุบันนี้ กองชางไดดำเนินการทำแบบไว เพ่ือดำเนินการ

ท่ีจะจายขาดเงินสะสมไปแลว แตผมคาดวาไมมีทางลาดแนนอน  ก็เลยจะหารือวา กอน

วันประชุม ใหทานสมาชิกแตละหมู รองไปดูท่ีแบบของทาน แตละหมู วามีทางลาดหรือ

เปลา จะไดจบท่ีเดียวเลย หรือวาจะเอาไวครั้งหนา  ถาสภาเห็นชอบใหทำทางลาด ครั้ง

ตอไปก็จะใหทำทางลาดพรอมแบบเลย 

นายสนั่น  คงวารี   -สมาชิกสภาฯ หรือผูบริหารทานใดมีเรื่องจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม ถามีเชิญครับ 

ประธานสภาฯ   ถาไมมีวันนี้ไดประชุมมาครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลวตองขอขอบคุณทาน 

สมาชิก คณะผูบริหาร และผูเขารวมประชุมทุกทาน ขอปดประชุมครับ 

ปดประชุมเวลา    15.30 น. 

  

 

                                ผูจดบนัทึกรายงานการประชุม 

(นายไวยวุฒิ   หาญคุณากุล) 

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

                                   ประธานกรรมการ 

(นายชัยวัฒน   ฟุงสวาท) 

สมาชิกสภา อบต.นาเกลือ หมูท่ี 7 

                                      กรรมการ 

(นางสาวรัฐรวี   หลักเพ็ชร) 

สมาชิกสภา อบต.นาเกลือ หมูท่ี 4 

                                    กรรมการ 

(นางขวัญศิริ  ณ นคร) 

สมาชิกสภา อบต. นากลือ  หมูท่ี 8 

 

 

 สภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ ไดรับรองรายงานการประชุมนี้ ในการประชุมสมัย..สามัญ.....สมัยท่ี..สี่....

ครั้งท่ี....2...เม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม  2566  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547  แกไขเพ่ิมเติมถึง       

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

 

 (นายสนั่น     คงวารี) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลนาเกลือ 

 

 


